

TRẦN NGỌC LINH
120 NIARAGA WAY
SANTA ANA, CA 92703

STAMP



**TRƯỜNG VĨ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM NƠI QUI TỤ
NHỮNG CHÀNG TRAI VIỆT CÓ LÝ TƯỞNG QUỐC GIA**

BẢN TIN SỐ 1

Nhiệm Kỳ 2012-2014

THƯ ĐẠI DIỆN

Kính Thưa Quý Anh Chị.

Chúng tôi xin hân hoan chào mừng tất cả Quý Anh Chị Khóa 21, với tâm nguyện lúc nào cũng cố gắng tạo không khí vui vẻ, thoải mái trên mọi phương diện trong tình tự Võ Bị của khóa chúng ta, chúng tôi luôn lấy phương châm:

**"Bất đồng chí không bất hòa"
"Một ngày K21 là cả đời K21".**

Kỷ niệm đúng nửa thế kỷ ngày Nhập Trường của Khóa chúng ta lại sẽ được tổ chức vào tháng 9/2014 tại miền Nam CA nắng ấm này. Bạn bè sẽ có dịp tay bắt mặt mừng, may tào chi tổ, chia sẻ kỷ niệm buồn vui của cuộc đời thời oanh liệt, cũng như theo vận nước nổi trôi.

Chúng ta sẽ nhắc đến các Bạn đã đền nợ nước, hay ra đi vì bệnh tật tuổi già. Chúng ta sẽ kiểm điểm những việc làm tương trợ nhau khi hữu sự cũng như đến các cô nhi quả phụ Khóa 21... Còn nhiều chuyện để "bù khú" lắm các Bạn ơi.

Chúng ta đã kỷ niệm Thập Thập trong Đại Hội rồi, số lần gặp nhau trong các Đại Hội tới chỉ trên đầu ngón tay thôi nên còn chờ gì nữa. Ngay bây giờ hãy chuẩn bị để cùng có mặt trong ngày Đại Hội Kỷ Niệm 50 năm ngày Nhập Trường các Bạn nhé.

Xin đừng từ chối nữa... . Mong lắm thay... . Thời gian không còn chờ đợi những người già như chúng ta đâu.

Giấy ngắn tình dài. Chúng tôi luôn mong mọi sẽ gặp các Anh Chị.

Chúc an lạc, sức khỏe đến tất cả Anh Chị và Gia Đình.

Thân nhiều.

Linh Trần / PT

BAN ĐẠI DIỆN NHIỆM KỲ 2012-2014

Đại diện khóa : CSVSQ Trần Ngọc Linh
Đặc trách Ban Xã Hội : CSVSQ Trần Quang Duật
Trưởng ban Ngoại vụ : CSVSQĐông Duy Hùng
Trưởng ban Nội vụ : CSVSQNguyễn Trung Việt
Thư ký : CSVSQ Trần Văn Khiết
Thủ Quỹ : CHỊ Nguyễn Thu



BAN CỐ VẤN NHIỆM KỲ 2012-2014

CSVSQ HỒ TẤN ĐẠT
CSVSQ TRẦN ĐĂNG KHÔI
CSVSQ PHẠM CÔNG CÂN
CSVSQ VÕ MINH HÒA
CSVSQ NGUYỄN HỒNG THÀNH
CSVSQ PHẠM QUANG HẬU
CSVSQ LÊ QUÝ TRẦN

TẠP GHI ĐẠI HỘI KHOÁ 21 NĂM 2012

Thưa các bạn K21,

Cứ mỗi 2 năm vào cuối tháng Tám đầu tháng Chín khi những chiếc lá trên cây chuyển màu vàng sẫm báo hiệu mùa Thu trở về trên bầu trời tự do của đất nước Hoa Kỳ thì N/M chúng ta, những chàng trai cựu SVSQ/K21/VBDL từ những phương trời xa lạ, năm nay, tập hợp về Nam Cali thủ đô của người Việt tị nạn để hội ngộ với nhau, gặp gỡ nhau, thăm hỏi nhau, hàn huyên tâm sự, kể cho nhau nghe những kỷ niệm thời trai trẻ dưới mái trường mẹ, cũng như nhắc lại những năm tháng trên chiến trường, nằm gai nếm mật, xông pha dưới làn tên mũi đạn chiến đấu chống quân thù, bảo vệ lý tưởng tự do, bảo vệ quê hương tổ quốc.

Trong những ngày hội ngộ nhau, chúng ta cũng không quên nhắc nhở đến những bạn đồng khóa đã hy sinh, vĩnh viễn nằm xuống cho hoài bão phụng sự quê hương, thỏa chí làm trai trong cơn quốc biến.

Tất cả những việc trên đây chúng ta đặt một cái tên gọi là ngày Họp Khóa hay là Đại Hội Khoa 21/VBDL.

Chúng ta họp nhau tại đây bầu lên Ban Đại Diện khoá để thay mặt N/M điều hành những công việc hữu ích cho các cựu SVSQ/K21, giúp đỡ bạn bè gặp cảnh ngặt nghèo. Đặc biệt là gia đình tử sĩ cô nhi quả phụ, bên nội cũng như bên ngoại trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn túng thiếu. Chúng ta cũng đặt ra chương trình hành động trong hai năm tới sau khi đã bầu BDD mới.

Và năm nay cũng vậy, chương trình Đại Hội K21 kỷ niệm 48 năm ngày nhập học được ấn định bắt đầu từ ngày 30/8/2012 đến ngày 3/9/2012 chấm dứt và đã diễn ra tuần tự như sau:

DIỄN TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI KHOÁ

TIỀN ĐẠI HỘI

Chiều thứ Năm, ngày 30/8/2012

Chào mừng tất cả bạn bè đồng khóa xa gần về tham dự ĐH tổ chức tại nhà cựu SVSQ Phạm Quang Hậu. Sau những giây phút tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự, bắt đầu dự bữa cơm hội ngộ do a/c Hậu và một số N/M chung nhau khoản đãi tất cả N/M và thân nhân trên dưới 100 người. Bầu không khí thật ấm cúng, thân thiết vang dội tiếng cười nói. Thức ăn thì ngon không sao nói được, các chị trở tài nấu nướng ngon ơ là ngon.

Đặc biệt tối nay có bạn Nguyễn Xuân Hợp mà N/M ưu ái gọi là Giáo Sư kiêm Học giả đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu, hình thành tác phẩm có giá trị là **HỆ THỐNG HÓA CHỮ QUỐC NGỮ** một thời gian được lưu truyền rộng rãi trong Cộng đồng người Việt ở Mỹ. Lần này GS Hợp lại cho ra lò một đứa con tinh thần khác **HỌC QUỐC NGỮ BẰNG CÁCH CHƠI GAME**. Hoan hô GS. Xin chúc GS thành công với sự đóng góp to lớn này. Cũng xin nói thêm GS Hợp là người vui tính không bao giờ bị quê cho dù N/M có chọc nhưng Hợp vẫn bình tĩnh ứng đối trôi chảy không bị lúng túng. N/M định tặng cho GS giải nhất Con người không biết QUÊ.

Một tình cảm ấm áp khác dành cho khoá cần phải nói lên đây là sự hiện diện của Niên trưởng Lý Văn Mẹo cựu SVSQ/K15/VBQGD. Niên trưởng Mẹo luôn luôn gắn bó với K21 trong những lần họp khoá từ trước đến nay.

Cũng cần nhắc đến sự hiện diện của nhị vị quả phụ cố SVSQ Đỗ Văn Trung và Nguyễn Văn Trung và chị Thảo, một người bạn tinh thần của Khoá. Xin cảm ơn các chị.

Bữa tiệc kéo dài đến 11 giờ đêm thì chấm dứt.



Chiều thứ Sáu ngày 31/8/ 2012

Khoảng 5 giờ chiều N/M tề tựu tại tư gia của cựu SVSQ Huỳnh Quang Tuân để tổng kết lại những thành quả đạt được trong hai năm vừa qua, bầu BDD mới và thảo luận những công việc cho hai năm tới.

Trước nhất làm lễ Truy điệu các Tử sĩ K21 trước bàn thờ Tổ quốc rồi đọc bài Văn tế do bạn Mai Văn Tấn viết. Bài tuy ngắn nhưng rất hay, xúc tích, cảm động về các bạn đồng khoá của mình đã vì quốc vong thân.

Sau phần truy điệu Tử sĩ đến phần tổng kết các thành quả đạt được trong hai năm vừa qua, đặc biệt phân chi thu trong quỹ của khoá. Phần này do cựu Thủ quỹ Đồng Duy Hùng trình bày rõ ràng minh bạch. Một số N/M nêu ý kiến từ nay trở đi, mỗi lần yểm trợ cho bất cứ trường hợp nào qua một trung gian thì chúng ta nên xác minh để tránh mọi sự lầm lẫn vì đây là một vấn đề tế nhị, và N/M đồng ý số tiền tiên khởi xuất quỹ cho bất cứ trường hợp nào cũng equal \$ 300.00, sau đó tùy theo từng trường hợp mà kêu gọi N/M đóng góp thêm. Một điểm nữa cũng được nêu lên và N/M đồng ý là từ nay khi chúng ta vì truyền thống muốn giúp đỡ bạn bè đồng khoá mà đương sự từ chối thì không nên nài ép, số tiền đó quỹ sẽ dùng vào các việc tương trợ khác khẩn cấp hơn.



Sang phần bầu Ban Đại Diện cho nhiệm kỳ mới, BTC mời gọi N/M tự nguyện ứng cử. Có lẽ N/M thấy chiếc ngà voi quá nặng hay sao mà BTC gọi năm lần bảy lượt cũng không thấy ai lên tiếng. Lúc đó tôi muốn xung phong đứng dậy nhận chức Đại Diện khoá cho rồi, thử thời vận một lần cho biết đá biết vàng với người ta nhưng suy nghĩ lại nín khe. Không lẽ ĐD là mình, rồi Thư ký, Thủ quỹ cũng là mình? Rồi ban điều hợp, phụ trách cô nhi quả phụ tử sĩ bên nội bên ngoại cũng là mình? Nhiều quá làm sao cáng đáng cho nổi? Lơ tơ mơ là Hùng Sùi rồi LC nó xẻ thịt mình liền, bởi vậy tôi im re, lặng thinh không hé môi nói lời nào hết.

Không ai ứng cử thì để cử vậy. Có sáu bạn được đề cử như sau: Võ minh Hoà ,Lê Hồng Điều, Trần Đăng Khôi, Châu Đông Ấu, Trần Văn Khiết và Trần Ngọc Linh.

Tôi không biết có nhớ lầm tên các bạn được đề cử không nhưng Trần Văn Khiết và Trần Ngọc Linh thì tôi nhớ như in vì Trần Văn Khiết bảo rằng đến năm 2030 sẽ tình nguyện làm Đại diện khoá suốt đời. Lúc đó hẳn không cần ai làm thủ quỹ, nội ngoại vụ Nó sẽ làm mọi việc, ALL-IN-ONE. Riêng Trần Ngọc Linh thì Phường Trưởng nhà mình cũng thoái thác với lý do bận chu du đó đây tìm món ngon vật lạ, sơn hào hải vị về cho Anh Em thưởng thức. Cuộc bầu bán chọn người Đại diện cho nhiệm kỳ sắp tới tưởng đi vào ngõ cụt, hoàn toàn bí lối thì thành linh dưới hàng ghế ngồi của quý vị phu nhân bỗng dựng chị Linh đứng dậy, đàng hoàng đi lên bàn BTC. Bạn bè ngạc nhiên chờ đợi một sự từ chối thẳng thừng của chị Linh, không cho Phường Trưởng nhận chức ĐD. Nhưng Anh Em bỗng há hốc mồm kinh ngạc, sững sốt khi nghe chị Linh phát biểu từ từ, rõ ràng, dứt khoát, nhưng rất nhẹ nhàng pha lẫn một cái gì đó đầy vẻ khiêm nhường, quả quyết. Chị Linh nói rằng thứ nhất chị thành thật cảm ơn Anh Em đã tin tưởng đề cử anh Linh, thứ nhì chị sẽ kể vai sát cánh, ủng hộ anh Linh hết mình trong chức vụ ĐD của Khoá. Chị Linh vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay vang dội cả phòng họp. Riêng Phường trưởng thì nín khe, không hó hé gì ráo, lệnh bà đã ban ra chắc ăn như bấp, tựa đình đóng cột không thể nào thay đổi được. Đã vậy thôi đâu, chị Linh còn tự nguyện, xung phong giữ chức vụ Thủ quỹ cho khoá nữa. Người ta thường nói: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" hay" Sau lưng sự thành công của người chồng bao giờ cũng có bóng dáng người vợ". Trường hợp này có thể nói chị Linh đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên người phụ nữ dấn thân vào sinh hoạt các Hội đoàn VB ở hải ngoại mà K21 đi tiên phong. Hoan hô chị Linh. Rồi đây, trong tương lai sắp đến, các chị Khôi, chị Điều, chị Lục, chị Việt, chị Hậu, chị Khiết, chị Biên, và các chị khác.....sẽ cùng với đảng phu quân của mình đảm nhận các chức vụ trong ban ĐD của Khoá cho xem.

Sau cùng các bạn bắt đầu nhập tiệc do Khóa dài thọ. Thức ăn ngon hồng ché vào đầu được, ngon đến độ bây giờ vẫn còn thèm.

ĐẠI HỘI Thứ Bảy ngày 1/9/2012

- Ăn sáng Điểm Sám. Nghỉ trưa.
- Chiều 5:00 giờ tập trung tại tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ để chụp ảnh lưu niệm, vì nắng khá gay gắt nên hình chụp không được nhiều. Chụp hình xong Anh Em vội vã đến nhà hàng dự Đại Hội và dạ tiệc cùng với các khách mời của thân nhân, gia đình và của Khóa.
- Lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ
- Lễ Truy Diệu Chiến sĩ trận vong.
- Lễ bàn giao Cựu và Tân Đại diện
- Tân Đại Diện chào mừng và cảm ơn quan khách tham dự Đại Hội K21
- Giới thiệu các cựu SVSQ/K21 lên khán đài chào mừng quan khách và hát Võ Bị Hành Khúc.
- Niên trưởng Lê Tấn Tài K20 trao quà lưu niệm cho Tân Đại diện K21.
- Cựu SVSQ Bùi Bồn tâm tình một trong nét dễ thương của Khóa là bao giờ cũng yêu gia đình, yêu thương vợ con và làm đầy đủ bổn phận làm chồng làm cha, dạy dỗ con cái học hành giỏi giang làm rạng danh người Việt.
- Lễ mừng Sinh Nhật tập thể cho tất cả Anh Em khóa 21.
- Không có song ca bài Tình Thư Của Linh hoặc bài Cờ bay! Cờ bay! như chương trình ấn định.
- Có ca sĩ hát giúp vui và Dancing. Phải chi có Công tử Bạc Liêu thì tha hồ tặc xình, tặc tặc xình xình. Đêm dạ tiệc kéo dài đến 11:00 giờ khuya mới chấm dứt.

HẬU ĐẠI HỘI Buổi chiều Chủ Nhật 2/9/12

Dự bữa cơm thân mật tại tư gia cựu SVSQ/K21 Nguyễn Trung Việt.

Đúng 5:00 giờ các bạn có mặt đầy đủ tại nhà Việt. Trước khi dự tiệc các bạn thay phiên nhau từng

mười người một sắp hàng chụp hình kỷ niệm "Thất Thập" với chiếc áo thun dài màu xanh đã tạo nên nhiều tiếng cười vang dội vì có mấy bạn mặc quần short nên đưa hai ống quyển giống như hai ống thuốc lào. Còn quý vị phu nhân ở trong nhà cũng uống beer. Những tiếng Dzô! Dzô! vang dội tạo nên những trận cười như vỡ chợ. Chưa có đêm nào vui như đêm nay ở tại nhà Việt.

Sáng Thứ Hai ngày 3/9/2012

Ăn sáng xong chia tay, hẹn gặp lại nhau năm 2014

Nhận xét chung của các bạn tham dự Đại Hội kỳ này cũng như những lần trước rất thành công. Điểm đặc biệt là lần này thực vui, quá vui. Bầu không khí đầm ấm, thân tình và vui nhộn. Nhiều kỷ niệm mãi mãi sẽ không bao giờ quên, nhất là với tôi. Mặc dù gần nửa tháng qua đi nhưng dư âm những ngày ĐH vẫn còn văng vẳng đâu đây. Những gương mặt thân quen, những tiếng cười đùa rộn rã, dòn tan như còn vang dội trong tiềm thức từng người. Hy vọng những lần Đại Hội sau này sẽ mãi mãi như thế.

Trước khi chấm dứt bài này xin chúc các bạn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc. Chúc cho Tân Đại Diện và chị Thủ quỹ luôn luôn sát cánh bên nhau để vác cái ngà voi mà bạn bè đồng khóa giao phó.

Thân ái

Lý Ngọc Đức. F/21



ĐÔI ĐIỀU GHI VỘI

Cứ mỗi lần họp mặt lại vắng mặt một số người, đó là hậu quả hình như đương nhiên mà mọi người chấp nhận. Lần này đặc biệt tất cả người đến tham dự sức khoẻ còn tốt, đó là điều đáng mừng mặc dầu sinh lão không ai tránh được. Những nét chung chung như thế.

Khoá 21 ai cũng nói là khoá không phải tầm thường, có nghĩa là bất thường hay tầm thường không chắc ở vị trí nào, thật sự người viết cũng không biết giải nghĩa sao cho hợp lý. Những trình bày như sau mọi người chắc sẽ có ý niệm.

Phải nói một điều là khoá 21 ồn ào không thể tả, bầu không khí không bao giờ dứt tiếng nói và cười, làm cho buổi họp mặt vui hẳn lên, giống y chang chợ cá Trần Quốc Toản.

Ngày gọi là họp để bầu bán thì Thủ Đổng giận thủ lãnh Hồ đi trễ nên lời lẽ rất là nặng nề. Trình bày tình hình tài chánh của khoá mọi người nghe rõ mồm một, thế mà ông cán sự xã hội Trần thắc mắc làm anh em bực nhưng không tỏ thái độ nào, nhưng ông Thủ Đổng giải thích nhất gừng, tức đến khi phát xong còn bập bập đôi môi nói không thành tiếng.

Ông thủ quỹ đại hội lúc nào cũng bận con còn nhỏ, vợ ngậy thơ vội vã đi và đến bất ngờ, anh em muốn tâm sự cũng khó có thời gian. Còn hỏi anh em có thương cảnh đơn chiếc của anh ta không. Câu trả lời là không vì mọi cảnh do anh tạo nên có ai đem súng kè cổ anh bảo phải làm như vậy đâu mà than thở. Đến khi bầu bán đang không có lối thoát thì ông Khiết lại mail đến sẵn sàng nhận Đại diện năm 2030, thật vô duyên và lãng xẹt. Bởi thế bà dứt tóc mãi nên cái đầu lảng công.

Ông thủ lãnh mặc dầu đến trễ không biết ông bận ở lại với ban nhạc làm gì, nhưng khi đến ông khôn ngoan xông xáo cười cầu tài là mọi việc trôi chảy. Thế mới biết bất đồng chứ không bất hoà, với tài gọi là cô đầm ăn xôi ông Thủ lãnh phát huy rất hiệu quả và đến mức thượng thừa.

Kỳ này cũng vài đặc biệt là sự xuất hiện của ông quận Hải và nhất là quận Thiện, còn quận Bình có vắng có hiện. Quận Hải Quận Thiện rất ít nói chỉ cười mỉm chi không biết ý nghĩa gì, nhưng thấy rõ nét nghiêm trang làm ai đó muốn giỡn mặt cũng e dè. Quận Bình eo lá như con gái, tiếng hơi khao khao không biết có còn giữ được hệ cũ hay không đó ai biết. Riêng bà quận Hải lúc nào cũng cười tươi như hoa nở làm ông quận ngẩn tò te.

Mấy tay không quân xuất hiện đều, nhưng thấy phi công Đông khoẻ mạnh có da có thịt chắc vì lâu không có bà nào quấy nhiễu, trái lại phi công Hoà, Đạt thấy héo là vì có hai bà khoẻ mạnh cận kề sát mình rông. Riêng phi công Cẩn thì rất mạnh dạn lại có da thừa thịt nên trông rất sport., giống như tài tử đầu trọc trong phim bầy nếp sống oai hùng được chiếu ở rạp Cao Đông Hưng năm nào. BĐQ Đoán đầu bạc phơ với nét đẹp hơn hồi trai trẻ, đúng là luật bù trừ của tạo hoá. May đã có vợ rồi nếu chưa có dư sức kiếm được vợ. Đối nghịch với ông ngôn ngữ học ốm héo Hợp, nhưng miệng mồm không thua ai, đi thuyết trình học viết ngữ bằng game làm tôi hồi họp sợ người ta và miệng bạn mình nên được mời không dám dự vì sợ chứng kiến. Hợp tỏ ra là người can đảm của khoá, được chắm là người lý nhất. Ông già Truy lạc thì vẫn không thay đổi vì già từ hồi còn trẻ, phải có bác Thạch đi cùng mới họp.

Một đặc biệt khác là người ở xa đi dự, người ở gần không đến mới là khó nói. Ông Bảo lý do đặc biệt, Hiệp bị bệnh, còn ông Số nói đến nhưng không thấy xuất hiện mới lạ.

Ông Việt lúc nào cũng như địa phài vội, đi ngồi không lúc nào yên. Bận rộn trưởng ban tổ chức thì ít, còn giờ đi bình thì nhiều. Lúc nào cũng cầm máy ảnh to tồ bỏ ra cái điều thợ chụp chuyên nghiệp. Bà Điều nấu nướng giỏi, nhưng giỏi nhất là chọc quê không bao giờ giận. Ngược lại ông Lục, Nga... rất tội càng ngày càng tiều tụy, ngược lại hai bà lúc nào cũng phùng phùng như có lửa. Bà Tuân tưởng hiền, nhưng hay lên dây cót làm anh em hết hồn lo cho ông Tuân đã bệnh mà còn bị lên dây cót sợ ông bạn mình khó thọ. Ông Điều lúc nào cũng cười toe toét cả làng, bởi thế càng ngày càng bự trái lại bà xã ốm tong, nhưng có điều khi lên slideshow, Điều lúc nào cũng cho bà Điều làm vai nữ chánh cũng gọi là dền bù, bởi thế bà cũng như ông xã cười luôn miệng.

Bà Biên lúc nào lời ngọt như mật ong rót vào thầy Sáu làm thầy cứ như là say say cả ngày nên cũng hà tiện lời nói, chỉ cười thấy rõ 36 cái răng, nhưng khi thầy đã nói thì dùng ngay ống đu đủ để thổi người nào đó lên tận mây xanh, xong cho rót xuống không thương tiếc. Ông Bồn thích nổi, đầu cũng có hình ông rất là oai vệ, nhất là lúc mang áo dài mà mặc quần sọt y chang ông nhà Táo. Về phim ngày hội ngộ thì Bồn cũng là vai nam chính, thiếu không được. Bởi thế đi đâu phải có Bùi Bồn mới nổi đình đám, bên cạnh bà vợ nghiêm nghị, cười nói ý tứ, đúng là mệnh phụ phu nhân. Bên anh chồng ồn ào phải có bà vợ nghiêm nghị để thắng lại, thật là kỳ công của Tạo Hoá với câu bên cạnh người chồng huyền nào phải có bà vợ ít nói mới thành công mỹ mãn.

Ông Hậu nhà ta lâu lâu phát biểu như chọc vào tai làm anh em đã ngứa, sướng nhất là bà Hậu. Ông Ánh danh số 5 kỳ này Nam du một mình chơi thả cửa đi gặp anh em, khi nghỉ hưu rất là siêng tập thể dục nên bụng hơi lớn, nhưng

cặp mắt vẫn lì không có đôi thủ. Ông Hoà rất là mập mạp, phát tướng trông cứ y như sù thâu Chợ lớn, trong túi rủng rỉnh vì ghi tên học được tài trợ của chính phủ, mừng cho bạn phát tài.

Phước Ma không thể phê bình vì đã dành cho mấy bữa ăn sáng không phải mất tiền nên rất ngưỡng mộ anh chàng hào hiệp. Nhưng có lúc đang ăn không thấy bóng dáng Ma đâu thành ra ăn mất ngon. Hoan hô Phước ma các lần họp đừng có vắng mặt nghe đại gia Florida, để anh em còn được ăn sáng miễn phí. Nguyên chữ Phước Ma đã nói đầy đủ không cần thêm bớt. Ông Lực và Thuật thì thích sống trong bóng tối, lâu lâu mới lộ mặt cười mỉm chi cợt, tay cầm lon bia không biết làm cảnh hay uống thiệt. Lâu lâu cũng chọc ông Lực và Nga để hâm nóng bầu không khí với đề tài "Tốt mái hại trống". Chọc cho vui cũng có, muốn bạn mình phải cẩn thận không sẽ được nhìn con gà khoả thân thì rất tội. Nhưng cả hai rất hạnh phúc lúc nào cũng cười mãn nguyện, mặc cho thân xác ốm mà yếu cũng không khe.

Phải có vài hàng về Thủ lãnh mới, ông nghiên cứu kỹ về giáo lý Phật đã đành, còn về cary cũng rất thâm sâu. Lúc nào cũng chu du khắp nơi kể cả Ấn Độ để học hỏi Phật pháp và kinh kệ. Sau đó thay vì thuyết pháp cho mọi người ngưỡng mộ thì lại đưa hình cary làm mọi người ngỡ ngàng. Riêng bà thủ lãnh cũng như thủ quỹ nhớ nói cho ông chồng một chút để ông còn thờ làm việc đại sự và Bà cũng được phần công quả là từ bi hi xả mọi chuyện trên cuộc đời ô trọc. Còn Hạm Trưởng Đức nữa, ông ghiền cary của Thủ lãnh đến nỗi bà vợ phải nắm tóc dượt cho tỉnh lại, trên đầu chỉ còn lưa thưa tơ liễu, nhưng chắc là không chừa. Được cái là văn chương thi phú đều thông, nên lâu lâu cũng có thơ thần làm anh em ngỡ ngàng.

Đêm đại hội vui hết mức, kỳ công của Duật David sắp xếp chương trình văn nghệ đến nỗi hỗn loạn giống như di tản trên đại lộ kinh hoàng. Ông MC Biên đọc một đường, kèn thổi một nẻo làm anh em cố gắng lắng nghe nhưng chỉ nghe được tiếng kèn sắc xô, còn sơ lược tiểu sử K21 coi như mọi người đều biết. Phi công Đạt đã giật áo ông thổi kèn, nhưng dượt áo mà miệng ông cứ tò tí te một cách nhiệt tình. Có ca nhạc, nhưng không khí ồn ào, vui nhộn nên rút kinh nghiệm không cần ca sĩ cho mấy lần họp sau. Ban nhạc thì không còn chỗ chề, âm thanh dẫu bị lãng tai cũng phải nghe được, họp với anh em vì ai nấy đều già tai nghênh ngang. Lân sau nên muốn ban nhạc tiếp tục để thông lỗ tai anh em, một công hai việc.

Ca sĩ Đức Bóng thì lúc nào ăn mặc cũng bánh bao, mỳ râu nhẵn nhụi, đầu đội mũ nâu trông oai ra phết, luôn luôn bà nhà sát cánh trông như đôi trai tài gái sắc không chề vào đâu được, mọi người luôn ngưỡng mộ cặp này. Ông Vượng lúc nào cũng nghiêm chỉnh, nói năng cẩn thận không biết vì bà vợ bên cạnh hay cố giữ tư cách không cho ai giống mình. Ông lái xe thì khác hẳn, vừa lanh lẹ vừa nhanh mắt vừa chạy nhanh làm tôi ngồi bên cứ đập thẳng phụ. Ông Dương thì khôi nói, có khen cũng như khen phò mã tốt áo mà thôi. Giọng hát thì mọi người đều nghe rõ, đặc biệt bà Dương còn đem hoa hồng tặng, có vẻ romantic hết cỡ. Suy lại hồi còn trẻ chắc là làm cho anh phát mệt và có lúc anh phải bò.

Ông bà Khôi lúc nào cũng vui cười chắc cuộc sống no đủ và dư dả. Ông Khôi thì khi người khác trình bày không cần bận tâm, khi viết bản tin không đọc, lúc nào cũng thối mác và lời nói làm anh em rất bình mực. Ông bà Trán, bà hay cười vui vẻ, ông hay dùng tiếng Đức và Đan Mạch không kiêng cử, ai muốn nói gì cũng không kể. Mặc dầu bề ngoài khó ưa, nhưng tâm tính tốt, đối xử với anh em có tình. Trong lúc mọi người vui vẻ, thì Ông BS Cồn đưa tin bạn Bảo qua đời, làm mấy bà đa cảm đều nói tội nghiệp. Nhưng khi đính chính là tin vịt, thì các bà vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là ai chết cũng thấy tội nhưng khi sống thì thấy ghét chắt. Ông bà Đan lúc nào cũng nghiêm trọng, ăn nói ý tứ, cười giới hạn, ăn mặc bánh bao đúng là cặp lãnh tụ khả kính. Phải nói kỳ này thiếu lãnh tụ Hồ Sắc nên Đan lẻ loi, thật là đáng tiếc, một dịp để hai lãnh tụ gặp nhau tính chuyện đại sự. Phải nói K21 nhiều người tài như lá mùa thu mà chưa rụng đầy sân như ông Thân diễn tả đến nay tôi còn thuộc lâu. Kỳ này đặc biệt có ông ba cảng Mai Bá Long xuất hiện đầu tiên, gây ấn tượng với bộ đạo phở mùa hè, giấy biểu chương màu đỏ bảo quốc, mũ dù cũng đỏ chỉ có người là đen. Nói năng lung tung xem trúng, kể chuyện từ a đến z, kể rồi lằm cẩm quên lại quay lại khiến nhiều người phản đối và phải nhắc tuồng.

Đôi điều điểm mặt quần thần sau khi họp mặt, mong anh em vui vẻ hi xả những điều sai không đúng, coi như là an ủi cho người tập làm văn. Nói cho vui chứ ban tổ chức được ưu điểm là tạo nhiều lần họp mặt để anh em tâm sự, vì gặp lần nào là quý lần đó, khó ai biết được chữ ngờ.

Còn những khuyết điểm thì nói cho vui lần sau vẫn y chang cũng không chết thẳng tây nào. Quan trọng là có người gánh vác ngà voi tạo điều kiện cho anh em hội ngộ mới quý. Khi nào anh em thấy hối tiếc tại sao có điều kiện mà không gặp anh em mới đáng nói, ngoại trừ sức khoẻ không cho phép. Không còn bao nhiêu lần nữa.

NỖI MUỘN PHIÊN TRONG NIỀM VUI ĐÀO DẠT

Bồng Em.

Đến phi trường Long Beach sau 12 giờ dài đằng đẵng trong những lúc chờ đợi tại các phi trường Atlanta, Saltlake City và trong những chiếc máy bay của hãng Delta “*kẹt địa nên phải mua vé giá rẻ vì thế phải đổi nhiều chuyến bay*”. Khi máy bay chuẩn bị giảm cao độ từ trạng thái bay bình phi để hạ cánh xuống Long Beach, áp suất thay đổi khá nhanh dù rằng pilots đã cố gắng làm những vòng cua khá rộng và từ xa để giảm bớt đau tai, khan tiếng cho hành khách nhưng chúng tôi hai vợ chồng vẫn không tránh được điều đó, vội vàng lấy Chewing gum đưa cho người yêu của tôi nhai để đỡ đau tai và khản tiếng, rồi tôi cũng bỏ một cái vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng vẫn không thấy hiệu nghiệm lắm, vẫn bị nhức tai vô cùng. Tôi chợt nhớ đến Lê Đình Lay trong một chuyến bay vào năm 1972 khi mùa hè Lửa Đỏ đang sôi sục hơi nóng bởi sự tiếp sức của ngọn gió Nam Lào như muốn đốt cháy vùng địa đầu giới tuyến và những hình hài của các chiến binh QLVNCH đang còng lưng bởi sức nặng của hơn một đơn vị hỏa lực thêm vào chiếc balô chất chứa năm ngày lương khô cộng thêm áo giáp, nón sắt đang di chuyển tấn công hoặc trườn bò dưới hỏa lực của địch hay khép mình trong những hố cá nhân chật chội sơ sài để tránh những trận mưa pháo mà bọn Việt cộng đang chiếm ưu thế về lượng và phẩm.

Trong một lần chuyển quân cho SĐTQLC từ Tân Sơn Nhất-Sài Gòn ra Phú Bài-Huế, tôi gặp Lay trong chuyến đó khi tôi trở lại đơn vị hành quân sau mười lăm ngày điều trị trong bệnh viện Lê Hữu Sanh, *bệnh viện của SĐTQLC mang tên của vị bác sĩ đã hy sinh trong trận chiến tại ấp Bình Giả thuộc tỉnh Phước Tuy giữa Tiểu Đoàn 4/TQLC và một Trung Đoàn VC*. Ngồi cái ghế phụ sau lưng của Lay trong cabin phòng lái, thấy tay của hắn bấm lia lịa trên panel điều khiển, co-pilot cũng bận rộn không kém. Khi phi cơ đạt được cao độ bình phi thì Lay tháo gỡ trang bị mang trên đầu ra và nói gì với co-pilot rồi quay xuống nói chuyện với tôi, khi hắn biết tôi vừa xuất viện là đoán nhầm đơn vị hành quân ngay, hắn nói.

-Sao mi hăng thế, không ở thêm vài ngày nữa, đưa đào đi chơi rồi ra trình diện cũng được, ra sớm thế.

-Tao chẳng hăng gì nhưng vì hết tiền rồi và lại tao cũng nhớ Đại Đội của tao lắm nên đoán nhầm đơn vị sớm hơn dự liệu để sống chết với nhau, đồng thời cũng thay cho Phạm Tuấn-Anh khóa 21 mình đang nắm ĐĐ thay cho tao khi tao bị thương và phải tái thương. Tôi đáp.

Khi phi cơ chuẩn bị đáp, Lay đưa cho tôi phong kẹo cao su, nói.

-Mày nhai một cái đi cho đỡ ù và nhức tai khi tao hạ cánh, Tôi cảm và cảm ơn.

Giờ đây không còn, Lay đã từ bỏ gia đình và bạn bè để đi vào vùng miền viễn ngàn đời, không còn Tuấn Anh nữa hắn đã giao lại ĐĐ cho tôi rồi trở lại đơn vị gốc và sau đó mấy ngày hắn đã anh dũng đền nợ nước tại chiến trường Quảng Trị để lại nỗi nhớ thương không nguôi cho gia đình và bè bạn, có lẽ tôi là người bạn cùng khóa mà Tuấn Anh gặp gỡ sau cùng, giờ đây chỉ còn lại tôi với phong kẹo cao su đang nhai dang dở mà vẫn bị nhức lỗ tai.

Đến L.Beach khoảng 8:55pm ngày 29-8-2012 như thế là on time, sáng hôm sau dự trù đi ăn sáng với vợ chồng Việt Nhi, cùng với cô em gái hậu phương từ thập kỷ 70 tên Minh Tâm, người yêu của Cố Trung úy Vũ mạnh Cường Trung Đội Trưởng TĐ3 sau đó được promoted ĐĐP/ĐĐ1/TĐ1/TQLC thời của Đại Úy Nguyễn Trung Việt làm ĐĐT khoảng cuối năm 1972 đầu 1973. Khi vợ chồng VN đến thì BM đang tháo chiếc nhẫn Marine tặng cho VN như một hình thức cảm ơn công lao của couple này trong những kỳ ĐHK21 mà vợ chồng VN đã cống hiến cho Khóa. *Viết như thế không có nghĩa là chỉ có Cặp này mới có sự hy sinh cho Khóa đầu, BM và tất cả các Cui 21 ở miền xa rất biết ơn các Huỳnh, các Tỷ như các couples: TKC, LD, HSùi, Hậu, Tuân, Thiếu Tướng Ấu, Thuật, Lý Văn Lực, TC Nguyễn Đắc Song Phương, ông Tây Louis, còn ai nữa không nhỉ? À còn những nhân vật Nam CA vô cùng quan trọng là Ông Bà Thầy Sáu MC Trần Duy Biên, một MC rất đúng nghĩa của Master of Ceremony, lưu loát trong cách ăn nói, hành văn mạch lạc, ngắn gọn nhưng không thiếu phần bóng bẩy, chải chuốt tạo cho buổi lễ bầu không khí vui vẻ, trẻ trung “dù rằng đã thất thập” mà vẫn không thiếu phần long trọng, trang nghiêm của buổi lễ, còn bà Thầy Sáu thì vô cùng xinh xắn, duyên dáng làm rực sáng ban tiếp tân của quý Phu Nhân k21, thật là hết chỗ chê, tìm được bất cứ một khuyết điểm nhỏ nào của quý phu Nhân k21 lúc đó thật là*

khó khăn như mò kim dưới Ngũ Đại Hồ The Great Lakes của IL, Michigan và Canada hoặc Salt Lake của Uta. À chút nữa mà quên ông này thì rất khó sống, trước đây ông làm lớn tới chức ĐDKhoa hai nhiệm kỳ “thật bội phục vì sự hy sinh cao cả này” nên BM thích “nhưng sợ quá vì lỡ lỗi làm gì thì ông đi chết luôn” nên mới tặng cho ông ta cái tên rất hay là LHDC. nhưng bây giờ hấn đã xuống rồi nên BM chẳng còn phải sợ ai nữa ngoại trừ hai quan Thái Tá: TKC “người ưa dùng tiếng Đức dù là Việt Nam chính cống 100 phần trăm em ơi chiều nay 100 phần trăm”, Hsùi người có giọng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi nhất



khóa, rồi vợ chồng chú em Phạm Quang Hậu, lạng quang nó cho vào trại Cải Huấn thì toi cái mạng già này, vì thời kỳ của VNCH là Giám Đốc trại tù” nên bây giờ nó hay méo mó nghề nghiệp. Đã một lần hấn muốn cho tôi đo ván bằng VSOP nhưng may mắn BM thoát được, vậy mà tên Hoàng Thân Phuma còn trách ngược tôi “mày uống với thằng Hậu cái thứ gì mà khi về nhà, em gái mày phải diu nó vô nhà, đến nổi nó không cầm nổi chai nước, vừa vừa phải phải thôi chớ mày”. Thật oan ơi ông Địa khi tôi thấy nó lú lười rồi là tôi đã ngưng và chịu thua nó nhưng nó cứ rót thêm và bắt tôi uống, tôi đưa cho nó chai nước nhưng nó gạt ra và nói “tao chỉ uống VSOP mà thôi”, xin anh em chứng giám lòng Thành của tôi với bạn bè. Trở lại với ông cựu ĐD LHDC, bây giờ BM quyết định đổi tước hiệu LHDC thành Đơn Dao Đại Đạo Điền Bá Quang hay là Bất Khả Bất Giới khi hấn ta khoác áo Hòa Thượng, để phù hợp với tính tình và cách ăn mặc của hấn khi vô vọng, cô đơn đi tìm ni cô Nghi Lâm trên đất Mỹ trong kỳ ĐHK21 kỷ niệm 48 năm xuất hiện trên chốn giang hồ; mách nhỏ cho mi nghe, nicô Nghi Lâm đang ở trong khu vực của dân Tích Lan “Sri Lanka” tại Canada xứ lạnh tình nồng của PB Huỳnh duy Thiện và Hiền Mun.

Đang trao cho VN chiếc nhẫn và cái áo thun Marine thì cell phone của VN reo, VN nghe phone xong quay qua tôi nói :

-Ông đưa hai bà và Minh Tâm đi ăn sáng trước đi vì tôi phải đi đón Duật ngay bây giờ, nó đang chờ tại L. Beach.

Vì là một nhân vật vô cùng quan trọng thuộc dạng VIP của k21 nên tôi bàn với VN là hai đứa nên đi đón nhân vật nổi tiếng này; “famous man” vì hấn luôn luôn Nổ và Quậy rồi quên nên tự hấn đã có 3 tên tự chọn mà cái nào cũng bắt đầu bằng chữ Vua, khi nổ miếng bay lung tung dễ gây thương tích cho kẻ khác và đôi lúc chính hấn nữa. Thế là chúng tôi hoãn bữa điếm tâm lại, cho ba bà ngồi với nhau tha hồ vạch tội các đảng phu quân một cách không tiếc thương. Vân Nam và Bồng Sơn lên đường đến LBeach đón Dầu Tiếng.

Sau nhưng không là cuối cùng, đó là Ông và Bà Tân Đại Diện Trần Ngọc Linh, thật sự là tôi vô cùng cảm kích vì sự hy sinh của Madame Linh đã cứu k21 thoát được ngõ bí làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái, như trút được sức nặng ngàn cân trên những đôi vai vốn đã mòn mỏi, rã rệu theo năm tháng chiến chinh, tù đầy lại càng còm cõi hơn khi phải trả nợ áo cơm trong giai đoạn vào tuổi xế chiều. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của anh em k21 nghe chị Linh

Vì bài viết cho bản tin k21 có giới hạn nên không thể đề cập đến các anh chị ở xa được, mong các anh các chị thông cảm, không nhắc không có nghĩa là không thương không nhớ và vẫn thương hoài ôi ngàn năm. Tôi cũng xin thêm một vài giòng để nói lên lời cảm ơn đến thế hệ thứ 2, các cháu Khánh con gái cưng của ông bà Mai văn Tấn, trưởng nam của ông bà Linh, cháu Hiệp con của ông bà Nguyễn Trung Việt và những cháu ả danh khác đã cùng với cha mẹ giúp đỡ các Bác các Chú vượt qua những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần để mang đến sự thành công cho khoá21/TVBQGVN trên mọi mặt từ yểm trợ TPB/QLVNCH cho đến ngày ĐH 48 năm của K21.

Urbana-Illinois vào Thu 2012.

Nỗi lòng Linh Dỗm

Các bạn Khóa 21 thân,

Tôi vừa gõ xong bảng tên những ai về dự Ngày Hẹn Mặt 2012 tại Nam California, lòng tôi cảm thấy nao nao luyến nhớ, cũng có thể nói là trống vắng vì thiếu một số bạn bè thân thương Khóa 21 của chúng mình.

Thật vậy, tôi đã tham dự hầu hết các lần họp mặt, ngoại trừ một lần ở Houston Texas, tôi nhận ra có những bạn hầu như lần nào Khóa 21 họp mặt cũng đều hiện diện; sự hiện diện của các bạn đó đối với tôi rất thân gần, đến nỗi tôi cũng chẳng nghĩ họ ở đâu đến, ở Úc, ở Canada, hay gần hơn một chút, ở các Tiểu Bang miền Đông.

Năm nay, trong số những bảng tên thực hiện không có "cặp" Huỳnh Duy Thiện, không có bảng tên Nguyễn Hồng Thành, thằng bạn có nhiều kỷ niệm chiến trường. Thành và Bà Xã cũng không về! Không có tên những "cặp" Đặng Quang Phước, Trần Như Xuyên, Hồ Văn Các, Chiêm Thanh Hoàng, Võ Minh Hòa, cả Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Rô Be, Nguyễn Minh Hiền (còn nữa) ...



Tuy nhiên, tôi cũng được đền bù, dù không phủ đầy khoảng trống, vì còn có Lê Văn Dương, Bùi Bồn, Nguyễn Đào Đoán, Trần Quang Duật, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Hải, Mai Bá Long, Nguyễn Công Bình , đặc biệt mình sẽ gặp bạn Trương Văn Hòa từ VN vừa định cư, lần đầu gặp lại nhau sau bao năm có thể từ ngày xa trường Mẹ.

Nghĩ lại chính bản thân, nếu có Hẹn Mặt ở nơi nào ngoài CA, không chắc gì tôi có thể đi được, cho nên tôi hiểu các bạn của tôi cũng vì tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, và không gian , nhất là các Bạn ở Úc, ở Canada mà không về đây được. (Loại bỏ lý do "có nó không có tao"). Tôi chỉ mong và cầu chúc tất cả luôn luôn duy trì sức khỏe và tình bạn để gặp nhau vào những lần kế tiếp.

Tôi cũng biết chắc rằng trong việc tổ chức, từ tiền họp mặt, trong buổi tiệc chính, đến hậu họp mặt sẽ có nhiều thiếu sót, khuyết điểm, thậm chí có cả bất hòa Tuy nhiên, tôi tin tất cả những điều này sẽ bị nhận chìm trong biển Tình Bạn Món quà mà mỗi chúng ta đem theo khi giã từ California sẽ là Niềm Vui thân ái. Thôi, lời văn tình dài, trong tựa đề Nỗi Lòng Linh Dỗm, thân gửi đến các Bạn.

*Chưa là muộn, xin chúng mày cứ đến
Gặp anh em để nghe tiếng chửi thề*

*Khóa hai một...còn bao kỳ họp nữa
Hãy về đi còn một chút nhớ thương*

LD Trần Văn Khiết

BẢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KHÓA

+++++

1/ ĐỒNG DUY HÙNG : Tổng kết THU và CHI tính từ ngày 01 Tháng 05 năm 2012

THU

STT	HỌ & TÊN	Đại Đội	2012	2013	Ngày nhận	GHI CHÚ
1	Thủ quỹ		2,633.80		5/1/2012	Tồn quỹ từ Bản tin số 03
2	Trần Ngọc Ân	F	\$60.00		6/9/2012	
3	Nguyễn Quang Thuật	F	\$60.00		6/10/2012	
4	Nguyễn Trí Phúc	H	\$60.00		6/26/2012	
5	Bùi Bồn	C	\$120.00		6/29/2012	2011: \$60.00 & 2012: \$60.00
6	Nguyễn Kim Thân	C	\$60.00		7/18/2012	
7	Nguyễn Ngọc Diệp	A	\$60.00	\$60.00	7/27/2012	
8	Nguyễn Đăng Lâu	G	\$120.00		7/31/2012	2011: \$60.00 & 2012: \$60.00
9	Quả Phụ Đỗ Văn Trung	H	\$100.00		8/11/2012	
10	Quả Phụ Nguyễn Văn Trung	E	\$60.00		8/9/2012	
11	Cao Mạnh Nhân	B	\$60.00		8/26/2012	
12	Trương Văn Thành	C		\$60.00	8/30/2013	
13						

CHI

STT	Đối tượng chi	Số tiền chi	Ngày chi	Mục đích chi & ghi chú
1	Yểm trợ Đại Hội 18/TVBQGVN	\$200.00	6/3/2012	
2	Quà lưu niệm đám cưới	\$85.00	28/7/2012	Ái nữ của CSVSQ Phạm Công Cảnh
3	Quả Phụ Vương Văn Cư	\$507.50	8/9/2012	
	Tổng số CHI	\$792.50		

Tổng số THU: \$3,513.80

Tồn quỹ: \$2721.30

2/CHI THU HOA:

Tính từ ngày Nhậm chức(09/01/2012)đến ngày 09/30/2012

1/ Hùng bàn giao: \$2,721.00

2/ Bán Sách của Anh Lê Văn Dương: \$200.00

3/ Thu niên liêm:

STT	HỌ và TÊN	2012	2013	2014	Ngày nhận
1	Huỳnh Quang Tuấn	\$60.00			09/03/2012
2	Mai Bá Long	\$60.00			09/03/2012
3	Lê Hồng Điều		\$60.00	\$60.00	09/03/2012
4	Lý Ngọc Đức		\$60.00	\$60.00	09/04/2012
5	Hoàng Nga	\$60.00			09/03/2012
6	Trần Ngọc Linh	\$60.00	\$60.00	\$60.0	09/04/2012
7	Trần Đăng Khôi	\$60.00	\$60.00		09/04/2012
8	Nguyễn Ngọc Tùng		\$60.00	\$60.00	09/09/2012
9	Nguyễn Văn Hải	\$60.00			09/10/2012
10	Nguyễn Như Chương	\$60.00			09/17/2012
11	Nguyễn Đào Đoán	\$60.00			09/21/2012
12	Huỳnh Duy Thiện		\$60.00	\$60.00	09/24/2012
13	Trần Ngọc Chánh	\$60.00			09/27/2012
14	Hồ Đăng Xứng		\$60.00		09/22/2012
Cộng :		\$540.00	\$420.00	\$300.00	
Tổng cộng tiền niên liêm tôi đã nhận : \$ 1,260.00					

Hiện tại (02/ Oct/2012) Quỹ khóa 21 có: \$ 4,181.00 (\$ 2,721 + \$200 + \$1,260)

Thu Nguyễn 

3/ TRẦN VĂN KHIẾT:

CHI TIÊU HỌP KHÓA

TT	Danh mục	Tiền	Người chi	Ghi chú
01	Thiệp mời	\$200.00	Việt	
		\$80.00	Khiết	
02	Biểu ngữ	\$49.00	Việt	
03	4 Bàn xếp đôi	\$156.00	Việt	
04	2 Bánh Sinh Nhật + Bông Hồng	\$260.00	Việt	Tiệc ở nhà hàng
05	Bảng tên	\$64.00	Khiết	
06	Beer	387.00	Hậu	Tiệc ở nhà hàng
07	Tiệc nhà PQ Tuấn	\$1,500.00	Bà Tuấn	
08	Ăn sáng thứ Bảy	\$356.00	Khiết	Seafood Palace 2
09	Mướn áo dài	\$180.00	Việt	
10	Ca sĩ	\$500.00	Xứng	
11	Ban Nhạc	\$500.00	Việt	
12	Ăn sáng Thứ Hai	\$530.00	Khiết	Ha Nội Phố
13	Tiệc Nhà hàng	\$10,990.00	Khiết	Seafood Paradise
14	DVD	\$350.00	Việt	
		\$ 50.00	Khiết + Lục	
Tổng Cộng Chi		\$16,152.00		

THU: : \$17,780.00 (Ủng hộ:\$7,390.00 + Thu bàn tiệc: \$10,390.00)
CÒN LẠI: 1,628.00: (\$17,780.00 - \$16,152.00)